



เสริมความรู้จักความดี สร้างมิตรไมตรีในชุมชน เพื่อให้ประชาชนเป็นสุข

ชาว

ประชาสัมพันธ์...เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

<http://www.prachincity.go.th>

<http://www.facebook.com/prachincity>

ฉบับที่ 9 ปีที่ 2 ประจำเดือน มีนาคม 2556



โครงการ วัน อสม.แห่งชาติ

นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีเมืองปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการวัน อสม.แห่งชาติ วันที่ 20 มี.ค. 56 ณ ภัตตาคารแสนสว่างใจ ซึ่งโครงการจัดทำขึ้น เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติบุคคลที่อุทิศและสร้างผลงานดีเด่น ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองด้านสุขภาพ ได้ และสร้างขวัญกำลังใจให้สม.

ปักหมุด



ในเดือนที่ผ่านมา เทศบาลเมืองปราจีนบุรี มีกิจกรรมดีๆ มากมายที่ได้ทำขึ้นให้กับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองปราจีนบุรี รวมถึงการปรับปรุงถนนหลายสาย เพื่อให้เกิดความเจริญและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการพัฒนาบ้านเมืองให้ไปในทางที่ดี ซึ่งทั้งหมดได้รับความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย

เดือนเมษายนที่จะถึงนี้ เป็นเดือนที่อุณหภูมิความร้อนจะพุ่งสูงขึ้น แต่ประเทศไทยของเราก็มีเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งมีการรดน้ำดำหัวมาทำให้พวกเราคลายร้อนกันได้ ขอให้เดือนหน้าเป็นเดือนแห่งความสุขและความสนุก อีกเดือนของทุกคน



นายบุญเกื้อ พากเพียรศิลป์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาจากชั้นอนุบาล 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 12 มี.ค.56 ณ ร.ร.เทศบาล4 (อุดมวิทย์สมใจ) โดยมีคณะผู้บริหารและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมงานเพื่อแสดงความยินดี

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมื่อวันที่ 21-22 มี.ค.56 ณ เทศบาลตำบลเกาะสีชัง และเทศบาลเมืองพนัสนิคม



จ.ชลบุรี เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและได้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดกิจกรรม/โครงการของกองทุนที่มีผลงาน



นายมนตรี เกิดจิว ปลัดเทศบาล นำคณะพนักงานเทศบาลเมืองปราจีนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ 18 มี.ค.56 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5



นายบรรเจิด พุกกะศรี รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 26 มี.ค.56 ณ ร.ร.เทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) เพื่อให้ครูผู้สอนได้เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้ได้ผลดี ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลบรรลุเป้าหมายขององค์กร



อาสาสมัครสาธารณสุข รณรงค์ แจกทรายที่มีฟอส ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ก่อนฤดูการระบาด และตรวจประเมินดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชน บริเวณสถานีรถไฟ และตลาดหน้าค่ายฯ



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัด โครงการสาธิตการดับเพลิงในพื้นที่เสี่ยงภัยและชุมชนหนาแน่น เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 56 ณ สนง.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งการฝึกครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสีย โดยมีประธานชุมชนและตัวแทนของทั้ง 16 ชุมชนเข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง



เทศบาลเมืองปราจีนบุรีขอเชิญร่วมงาน

ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๖

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๖

๐๗.๐๐น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณศาลเจ้าแม่ทับทิม

๑๐.๐๐น. ร่วมพิธีสงฆ์หน้าพระภิกษุสงฆ์ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ สนง.เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

๑๑.๐๐น. ร่วมชบวนแห่พระพุทธสิหิงค์จำลอง หลวงพ่อเพชรจำลองและชบวนแห่ชุมชน

เล่นน้ำอย่างสุภาพ สืบสานประเพณีไทย



นางสงกรานต์นามว่า มโหธรเทวี